



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๓๒๓-๔ โทรสาร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๒๖๗

ที่ สธ ๐๓๒๐/๒๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งบทความคัดย่อผลงานวิชาการ และแบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและ
ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ.....

เรียน ผู้อำนวยการกอง/โรงพยาบาล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์

ตามที่ได้มีการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
อธิบดีกรมการแพทย์ได้แจ้งที่ประชุมว่า เรื่องผลงานวิชาการของบุคลากรทุกหน่วยงานที่ไปนำเสนอใน
ต่างประเทศ ขอให้รวบรวมจัดพิมพ์ในวารสารกรมการแพทย์ หรือพิจารณานำเฉพาะบทความคัดย่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์กรมการแพทย์ นั้น

ในการนี้ สำนักงานยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องนี้ จึงขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ ให้แจ้งบุคลากรในสังกัดที่ประสงค์จะขออนุมัติเดินทางไปนำเสนอ
ผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ส่งบทความคัดย่อรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกขออนุมัติจาก
หน่วยงานไปยังสำนักงานยุทธศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติ และบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศแล้ว ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
ประชุมวิชาการ (ตามแบบรายงานกรม พ. ๑) ภายหลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วภายใน ๑๐ วัน
ทำการ ฉะนั้น สำนักงานยุทธศาสตร์จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายข้างต้นบรรลุผลสำเร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุรพงษ์ สีวารณิศร)
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมกรรมการแพทย์ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เลขานุการกรมแจ้งว่า สำนักงานเลขานุการกรมได้จัดทำรายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔
และส่งให้ผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบและพิจารณาแล้ว มีผู้บริหารขอแก้ไข ๒ ท่าน ดังนี้

- หัวหน้าผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เขต ขอปรับแก้ไขข้อความในหน้า ๘ วาระที่ ๕.๔
เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในย่อหน้าที่ ๓
บรรทัดที่ ๑-๒ และ ย่อหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒-๓ โดยปรับเป็นข้อความใหม่ดังนี้

ย่อหน้าที่ ๓ “สำหรับตัวชี้วัดในปีนี้ขอให้คงตัวชี้วัดเดิมไว้ และพิจารณาจากงานของกรมฯ
ที่มีปัญหาต้องเร่งดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น)
ทั้งหมด ๑๖ ข้อ และนโยบายรัฐบาล โดยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน”

ย่อหน้าที่ ๔ “ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดในการตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และมีมติให้คงตัวชี้วัดเดิมไว้และพิจารณาจากนโยบายการบริหารงานกระทรวงฯ
ซึ่งมี ๑๖ ข้อ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ คือ ข้อ ๑, ๓, ๖, ๑๑ และข้อ ๑๕ ร่วมด้วย (รายละเอียด
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมฯ)”

- อธิบดีกรมการแพทย์ ขอปรับแก้ไขข้อความในหน้า ๑๑ วาระที่ ๖.๓ เรื่อง การรวบรวมผลงาน
วิชาการที่นำเสนอในต่างประเทศ เป็นข้อความใหม่ดังนี้

“ประธานแจ้งว่า เรื่องผลงานวิชาการของข้าราชการทุกหน่วยงานที่ไปนำเสนอในต่างประเทศ
ขอให้รวบรวมจัดพิมพ์ในวารสารกรมการแพทย์ หรือพิจารณาเฉพาะบทความย่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
กรมการแพทย์”

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรมได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
โดยสามารถเปิดดูได้จากแผ่นบันทึกข้อมูลการประชุมกรมฯ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔ หรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์กรมการแพทย์

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔ ตามที่แก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๓.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

- ความก้าวหน้าโครงการรักษาดู รักษาใจ ใส่เข้าเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานโครงการรักษาดู รักษาใจ
ใส่เข้าเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้

การรักษาผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
และโรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการแล้ว ๑,๐๔๐ ดวงตา (๙๙๙ ราย) เป้าหมายที่กำหนดไว้ ๙๘๔ ดวงตา